

TẠO SỨC BẬT CHO NUÔI TÔM NƯỚC LỢ

KỶ 2: LONG ĐÔNG PHẬN TÔM

Hiệu quả kinh tế cao trong nuôi tôm nước lợ đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân, giúp họ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Song, thực tế cho thấy "sổ phận" của con tôm hiện vẫn rất "long đong".



Hộ nuôi tôm xã Thụy Xuân (Thái Thụy) kiểm tra sinh trưởng của tôm.

Năm 2016, gia đình ông Ngô Văn Phương, thôn Minh Châu, xã Đông Minh (Tiền Hải) là hộ đầu tiên của xã phát hiện dịch bệnh đốm trắng trên tôm. Ông Phương cho biết: Ao tôm rộng 2.400m² của gia đình bắt đầu xuất hiện bệnh từ ngày 30/4/2016 khi tôm mới được 20 ngày nuôi. Ban đầu, chỉ lác đác có tôm chết nổi trên mặt nước nhưng chỉ sau đó vài ngày, tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại cho gia đình hơn 50 triệu đồng. Vụ nuôi xuân hè năm 2017, tôm của hộ ông Phương tiếp tục bị chết do bệnh đốm trắng với diện tích 1.000m², gây thiệt hại kinh tế không nhỏ cho gia đình ông. Ông Ngô Văn Bùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: Trong 2 năm (2015 - 2016) không chỉ gia đình ông Phương rơi vào cảnh thua lỗ, mà nhiều hộ dân của xã Đông Minh đều bị thiệt hại nặng nề do bệnh đốm trắng trên tôm.

trong ao nhà nổi đầu, lờ đờ dạt vào bờ và chết. Chỉ trong vài ngày, toàn bộ số tôm nuôi trong ao của tôi đã chết hết, thiệt hại lên tới hơn 100 triệu đồng. Theo số liệu của cơ quan chuyên môn, năm 2016, để xử lý bệnh đốm trắng ở tôm, các địa phương trong tỉnh đã sử dụng hết 19.471kg hóa chất (huyện Tiền Hải 14.231kg, huyện Thái Thụy 5.240kg) để xử lý mầm bệnh trong 617 ao và 21 mương cấp nước với tổng diện tích được xử lý là 86.445ha (85.433ha ao nuôi và 1.012ha mương).

Sang vụ xuân hè năm 2017, mặc dù số lượng tôm chết ít hơn năm 2016, song tính đến hết ngày

24/5/2017, bệnh đốm trắng đã xảy ra tại 8 xã (huyện Thái Thụy 4 xã, huyện Tiền Hải 4 xã), tổng diện tích có tôm chết là 79.551ha (44.561ha tôm thẻ chân trắng, 34.99ha tôm sú), số lượng giống thả 29.789 triệu con (19.575 triệu tôm thẻ chân trắng, 10.214 triệu tôm sú). Tổng lượng hóa chất các địa phương đã sử dụng để xử lý là 20.058kg Chlorine và 58 lít hóa chất BKC. Theo ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản: Có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng tôm bị chết, song chủ yếu là do chất lượng con giống chưa bảo đảm. Ông Bùi Văn Minh, xã Nam Chính (Tiền Hải) chia sẻ:



Tôm chết do bệnh đốm trắng gây thiệt hại lớn cho các hộ nuôi tôm tại xã Đông Minh (Tiền Hải).

Còn trên địa bàn huyện Thái Thụy, vụ tôm xuân hè năm 2016, gia đình ông Lê Ngọc Trường, xã Thụy Hải thả hơn 70 vạn con tôm sú trên diện tích gần 1ha ao nuôi. Ông Trường chia sẻ: Trước khi bước vào vụ nuôi, tôi đã chú trọng tới việc vệ sinh, khử trùng khu ao nuôi như phủ đáy, rắc vôi bột, lọc nước... Sau gần một tháng nuôi thả, tôm phát triển bình thường, kích cỡ đã bằng đầu ngón tay người. Tuy nhiên, sau đó tôi thấy hiện tượng tôm

Ông Vũ Đức Long, Đội phó Đội quản lý thị trường huyện Tiền Hải



Nhiều người dân chưa hiểu rõ được mục đích của việc kiểm tra, cho đó là sự phiền hà nên còn gây khó khăn. Bên cạnh đó, Đội chỉ có thể kiểm tra được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của con giống, giấy chứng nhận kiểm dịch, điều kiện vận chuyển. Việc xử phạt nhìn chung chưa có chế tài kiên quyết mang tính răn đe nên trong công tác quản lý chất lượng con giống vẫn còn nhiều "lỗ hổng".

Ông Phạm Xuân Trường, Giám đốc Công ty TNHH Truong Đại (Tiền Hải)



Công ty đã nhập tôm giống tại các cơ sở có uy tín về ương dưỡng để phục vụ cho các hộ nuôi tôm trên địa bàn. Công ty luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, kiểm dịch tôm giống được ương dưỡng, lưu thông trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Hiện nay, nhu cầu nuôi tôm rất cao, tuy nhiên mỗi khi vào vụ nuôi tôm có nhiều cá nhân ở các tỉnh khác đến địa phương bán tôm giống giá rẻ, không rõ nguồn gốc cho các hộ nuôi tôm. Mong rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý chất lượng, kiểm dịch tôm giống trên địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh, nâng cao hiệu quả và phát triển nuôi tôm bền vững.

Ông Hà Minh Tuấn, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy



Để con tôm phát triển tốt, người nuôi chúng tôi phải thực hiện nghiêm lịch thời vụ nuôi, học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi, áp dụng công nghệ, khoa học mới vào sản xuất. Trong nuôi tôm, việc chọn lựa nguồn giống tốt và thực hiện cải tạo ao, đầm rất quan trọng, quyết định tới thành công của vụ nuôi. Tuy vậy, việc mua giống tôm hiện nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Vấn đề quản lý chất lượng con giống chưa thực sự hiệu quả nên người nuôi tôm khó có thể lựa chọn để mua được giống tốt, bảo đảm chất lượng.

Chúng tôi mua tôm giống chỉ bằng niềm tin, sự quen biết với cơ sở buôn bán tôm giống bởi con tôm xuất xứ từ tỉnh ngoài nên không thể biết được nguồn gốc của tôm. Việc phân biệt tôm chỉ nhìn bằng mắt thường và kinh nghiệm. Ngoài nguyên nhân từ con giống, hiện trên địa bàn tỉnh không có cơ sở chế biến thức ăn thủy sản. Toàn tỉnh có 44 cơ sở kinh doanh thức ăn; 2 cơ sở sản xuất chế phẩm sinh học với quy mô nhỏ ở huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà; 17 cơ sở kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. Đến nay chưa thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường đối với vùng nuôi tôm nước lợ. Công tác phòng, chống dịch bệnh đã được thực hiện theo kế hoạch hàng năm song vẫn khó kiểm soát dịch bệnh trên tôm, gây thiệt hại không nhỏ cho người nuôi tôm. Cùng với đó, diện tích nuôi tôm được quy hoạch đan xen với diện tích nuôi các đối tượng khác gây khó

khăn cho công tác chỉ đạo mùa vụ, điều tiết thủy lợi, quản lý môi trường... Mặt khác, sau một thời gian đưa vào khai thác sử dụng đến nay hạ tầng các vùng nuôi tôm đã xuống cấp và thiếu đồng bộ không đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật của đối tượng nuôi. Chất lượng nguồn nước cung cấp cho nhu cầu nuôi đang bị ô nhiễm. Công tác quản lý chất lượng thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn. Thị trường và vốn đầu tư nuôi tôm manh mún, thiếu liên doanh, liên kết nên thị trường đầu ra chưa ổn định, thời điểm chính vụ tiêu thụ gặp khó khăn và thường bị thương lái ép giá. Tất cả những hạn chế, khó khăn trên đã tạo nên rào cản khiến con tôm chưa thực sự trở thành thế mạnh, góp phần đưa thủy sản phát triển lên tầm cao mới. (còn nữa)

PHAN LỢI - MẠNH THẮNG MAI THƯ - TRẦN TUẤN

Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại



Một góc siêu thị Vinmart thuộc Trung tâm thương mại Vincom Plaza.

Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư và huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, tạo nên sự phong phú, đa dạng, từng bước tạo dựng cho người tiêu dùng thói quen mua sắm văn minh, hiện đại, an toàn, chất lượng. Đến nay hệ thống hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Thông qua việc thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích, hỗ trợ đầu tư và thực hiện các quy hoạch tổng thể, quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ, quy hoạch phát triển ngành thương mại giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến 2025... đến nay tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư vào hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhất là công tác huy động vốn trong xây dựng nông thôn mới để xây dựng chợ. Toàn tỉnh hiện có 221 chợ, gồm 4 chợ hạng I, 38 chợ hạng II, 179 chợ hạng III, trong đó địa bàn thành thị có 22 chợ, còn lại tập trung chủ yếu ở địa bàn nông thôn. Hiện có khoảng 34.126 người tham gia kinh doanh tại các chợ, trong đó số người buôn bán cố định, thường xuyên là 21.519 người, chiếm khoảng 63%. Tuy nhiên, xét tổng thể, cơ sở vật chất cửa mạng lưới chợ trong những năm qua còn sơ sài, chưa tương xứng với vị trí và vai trò của chợ. Hiện chỉ có 22 chợ được xây dựng kiên cố, còn lại đa số là xây dựng bán kiên cố với 192 chợ, cá biệt còn 7 chợ trong tình trạng lều lán, thậm chí còn họp ngoài trời. Hệ thống hạ tầng của chợ như hệ thống cấp nước, công trình vệ sinh, xử lý nước thải, rác thải ở khu vực nông thôn đã được các cấp quan tâm, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương

doanh nghiệp đầu tư, quản lý, kinh doanh. Điểm nhấn trong phát triển hạ tầng thương mại của tỉnh là hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng gia tăng theo hướng hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 1 trung tâm thương mại, 10 siêu thị đang hoạt động, trong đó có sự góp mặt của các tập đoàn lớn như Vincom, HC, Trán Anh... Sự ra đời của các siêu thị không chỉ góp phần thay đổi thói quen mua bán truyền thống của người dân mà còn đóng góp quan trọng vào công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trung tâm thương mại Vincom Plaza đi vào hoạt động từ tháng 6/2016 đã đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng thương mại của tỉnh. Ở Vincom có hệ thống siêu thị tiêu dùng, siêu thị điện máy hiện đại, thế giới ẩm thực và các khu vui chơi giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Khách hàng trong tỉnh và quốc tế sẽ có cơ hội mua sắm đầy đủ các mặt hàng thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước và quốc tế, đồ trang sức và phụ kiện, mỹ phẩm, đồ dùng thể thao, du lịch cũng như các mặt hàng nội ngoại thất, dụng cụ gia đình. Ngoài ra tại đây còn có khu vui chơi giải trí cao cấp dành cho trẻ em và hệ thống phòng rạp chiếu phim của Lotte cinema hiện đại đẳng cấp quốc tế. Để hạ tầng thương mại của tỉnh tiếp tục phát triển, thời gian tới các địa phương cần thực hiện nghiêm công tác quy hoạch và kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống bán lẻ như trung tâm thương mại, siêu thị về các vùng nông thôn để thay thế thói quen mua bán truyền thống, thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ngày càng cao. **THU THỦY**

ĐỒNG HƯNG

Chủ động phòng, chống thiên tai

Để chủ động ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, cũng như chủ động trong công tác tìm kiếm cứu nạn, mùa mưa, bão năm nay, huyện Đồng Hưng đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đồng Hưng đã chủ động kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ huyện xuống cơ sở. Phân công nhiệm vụ cho từng tiểu ban và các địa phương, nhất là các xã ven đê của huyện chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chống ứng phó lũ và rau màu theo phương châm "Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả". Ông Nguyễn Tiến Lộng, Chủ tịch UBND

xã Hoa Nam cho biết: Kè Đồng Cà dài 800m chạy dọc đê Trà Lý tuy đã được đầu tư xây dựng từ năm 2014 nhưng đoạn thuộc địa phận xã Hoa Nam vẫn được coi là một trong các trọng điểm xung yếu. Hiện xã đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ngay từ sớm; luống, được đã được tập kết tại nhà văn hóa xã thôn, hơn 900m³ đá dulong cũng đã được bố trí ngay cạnh đê Trà Lý để chủ động xử lý kịp thời các

tình huống, sự cố có thể xảy ra. Từ năm 2016 đến nay, xã Đồng Phú được đầu tư xây dựng kè Đồng Phú dài 240m và kè Cao Phú dài 340m bảo đảm giữ an toàn cho chân đê tại các điểm có nguy cơ sạt lở. Nhưng không vì thế mà cấp ủy, chính quyền xã chủ quan, lơ là trong chuẩn bị nhân lực và vật lực phòng, chống thiên tai. Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Phú cho biết: Xã đã tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các phương tiện hỏng, không bảo đảm như xe thô, cuốc, xẻng... Nếu có mưa lũ xảy ra, đặc biệt là khi có bão động cấp 3, xã sẽ huy động toàn bộ lực lượng quản lý đê và một số người dân có kinh nghiệm trong phòng, chống lụt, bão, hộ đê ra trông coi 3 điểm canh do xã quản lý để chủ động xử lý mọi tình huống xấu.

Nhiều năm qua, hệ thống sông Hồng không có lũ to, hệ thống đê của huyện Đồng Hưng tuy đã được đầu tư xây dựng, gia cố nhưng vẫn còn một số điểm xung yếu, một số



Khơi thông dòng chảy để bảo đảm tiêu úng kịp thời.

đoạn đê chưa thi công xong nên mùa mưa, bão năm nay, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đặc biệt coi trọng và tuân thủ phương châm "4 tại chỗ", chủ động

chuẩn bị sớm, đẩy đủ mọi mặt cho công tác phòng, chống thiên tai cả về nhân lực, vật lực, chống mọi biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Kiên quyết giữ vững hệ thống đê điều; chủ

động để phòng những đợt lũ lớn, những cơn bão mạnh; có phương án ứng phó với trường hợp bất lợi nhất như lũ, bão, triều cường dâng tràn hợp. Chủ động tiêu úng cho lúa và các loại cây

trồng, vật nuôi; giải quyết, khắc phục hậu quả của lũ, bão nhanh chóng, kịp thời nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Huyện yêu cầu mỗi xã, thị trấn phải chuẩn bị 500 cây tre hoặc phi lao; 2.000 bó rào cây hoặc 500m² vôi bột, 2.000 bao tải lán; 100 - 150 xe rùa và các phương tiện có giới khác; mỗi hộ dân chuẩn bị 2 bao tải, 2 bó đuốc hoặc đèn pin để khi có lệnh điều động ứng cứu đê, phòng, chống lụt, bão là có ngay. Riêng 10 xã ven đê phải chuẩn bị thêm 10m³ cát vàng, 10m³ đá dăm, 500kg rơm khô, 10m³ gạch vỡ hoặc đá hộc; với các trọng điểm xung yếu phải chuẩn bị tối thiểu 2.000m³ đất đù trữ, 10.000 bao tải, 1.000 bó rào cây, 1.000 cây tre để sẵn sàng xử lý sự cố đê điều nếu có. **THU HIỂN**